



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๑๖

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

*๑-๕*

(นางสาวรณูช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจดาราเมืองฟ้าเมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) , [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) , [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) , [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 55/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

### ข่าวผู้บริหาร

- ☞ กทม. ออกประกาศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 - 15 เม.ย. 64
- ☞ กำชับตลาดทุกแห่งในกทม.ต้องได้มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
- ☞ กทม. แก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วนของชุมชนย่านจตุจักร
- ☞ กทม.เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยง 1 พ.ค. - 31 ส.ค.นี้
- ☞ เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 หมู่บ้านอมรชัย 4 เขตบางขุนเทียน

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☞ สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากขุงลาย
- ☞ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☞ สัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่
- ☞ ลาดกระบังจัดประชุม สป.ปส.เขต ครั้งที่ 2/2564
- ☞ ห้วยขวางจัดกิจกรรม “ตลาดนัดศูร์สุข” ประจำเดือน มี.ค. 64
- ☞ ประเวศชวน “หิ้วปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม
- ☞ ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกใจ@ชุมชนทวีปัญญารักษ์
- ☞ พระนครเปิดอบรม อปพร. หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 26
- ☞ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☞ ประเวศผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ☞ ดลิ่งชันเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- ☞ พระนครเตือนผู้ปกครองแจ้งเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
- ☞ ประเวศขอความร่วมมือ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างร้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) โดยลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับนานาชาติประเทศทั่วโลก

ข่าวผู้บริหาร**กทม. ออกประกาศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 - 15 เม.ย. 64**

(23 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี จะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมติของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมพื้นฐาน อาทิ การจัดพิธีสงฆ์พระรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเคร่งครัด กรณีมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ผู้จัดกิจกรรม ต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน

2. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมพื้นฐานตามข้อ 1 เช่น การออกร้าน การจัดเลี้ยง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ทั้งนี้ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม

3. ควรหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาหลากหลายพื้นที่และควรงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณี ใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

(ชลลดา...สปส. รายงาน)

**ก้าขับตลาดทุกแห่งในกทม.ต้องได้มาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19**

(23 มี.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 23/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บชน.ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พบว่าตลาดเป็นแหล่งการแพร่ระบาดที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก รวดเร็ว และเป็นวงกว้าง ที่ประชุม ศบค.กทม. จึงกำชับให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการตามหนังสือสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0714/ว98 ลงวันที่ 9 มี.ค. 64 อย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้ทุกเขตเร่งสำรวจจำนวนตลาดในพื้นที่ และประสานเจ้าของตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดตามที่หน่วยงานราชการกำหนด เช่น จัดให้มีช่องทางเข้า-ออกที่ชัดเจน มีการจัดตั้งจุดคัดกรองและจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าตลาด นอกจากนี้ให้ตรวจสอบด้านสุขาภิบาลตลาด โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ หากพบการระบายอากาศไม่ดีให้ประสานเจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดจัดทำแผนผังแผนค้า จัดทำทะเบียนผู้ค้า จัดทำข้อมูลแรงงานหรือลูกจ้างของแต่ละแผงค้า อาทิ จำนวนลูกจ้าง เพศ อายุ ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการสอบสวนโรค หากพบผู้ติดเชื้อ โดยให้ทุกสำนักงานเขตรายงานต่อที่ประชุมในวันอังคารที่ 30 มี.ค. 64

ในส่วนของตลาดย่านบางแคซึ่งที่ผ่านมาเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนั้น เจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดต้องปรับปรุงด้านสุขาภิบาลตลาด และผ่านการตรวจประเมินโดยกรุงเทพมหานคร กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งจัดทำแผนผัง ข้อมูลผู้ค้า ข้อมูลแรงงานหรือลูกจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดดำเนินการ สำหรับผู้ค้า และแรงงานหรือลูกจ้างในตลาดย่านบางแคที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว 2 ครั้ง หรือได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งจะมีเอกสารรับรองการผลการตรวจหรือรับรองการฉีดวัคซีนจึงจะสามารถปฏิบัติงานในตลาดได้

#### เร่งค้นหาเชิงรุกโรคโควิด-19 ในพื้นที่ย่านตลาดบางแคและทั่วกรุงเทพฯ

สำหรับผลการค้นหาเชิงรุกโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางแค บริเวณตลาดวันเดอร์และตลาดใกล้เคียง และตลาดคลองขวาง รวมทั้งชุมชนบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนรถเก็บตัวอย่างชีวโมรียพระราชทานและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน บริเวณสวนแห่งวัฒนธรรมเขตบางแค ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค และบริเวณด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลดัสสาขาบางแค ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 มี.ค. 64 มีผู้มารับการตรวจ รวม 22,848 คน ผลพบเชื้อ 419 คน รพผล 4,041 คน ทั้งนี้ยังคงดำเนินการค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ทั้งในส่วนในตลาด สถานประกอบการโรงงาน และชุมชนต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.63 - 22 มี.ค.64 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการสุ่มตรวจแล้ว จำนวน 86,744 คน ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อรวม 461 คน

#### กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว รวม 22,510 คน

การให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร (22 มี.ค. 64) ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วทั้งสิ้นจำนวน 22,510 คน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน 11,443 คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2,024 คน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยงย่านบางแค รวม 7,648 คน ผู้มีโรคประจำตัวอายุ 18 - 59 ปี 10 เดือน 1,395 คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนของบริษัท AstraZeneca จำนวนหนึ่งสำหรับฉีดให้แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา (บ้านบางแค 1 และบ้านบางแค 2) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหินทราธิราช ฉีดให้ผู้สูงอายุที่พักในบ้านพักคนชราทั้งสองแห่งเรียบร้อยแล้ว

#### ควบคุมการจัดกิจกรรมสงกรานต์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

แนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 64 นี้ กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10 - 15 เม.ย. 64) โดยอนุญาตให้จัดกิจกรรมพื้นฐานได้ อาทิ พิธีสงฆ์หน้าพระ กิจกรรรมอื่นๆ ทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยหากมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ส่วนการจัดกิจกรรมอื่นในเทศกาลสงกรานต์ที่เพิ่มเติมจากนอกเหนือจากกิจกรรมพื้นฐานข้างต้น เช่น การออกร้าน การจัดเลี้ยง หากมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ผู้จัดกิจกรรมจะต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ทั้งนี้ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตีไฟม เป็นต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ศึกษาประกาศของกรุงเทพมหานคร ให้ชัดเจน ละเลียดรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปล. รายงาน)

### กทม. แก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วนของชุมชนย่านจตุจักร

(23 มี.ค. 64) นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของชาวชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักรที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับการสร้างท่าเรือ และการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ณ ริมคลองลาดพร้าว บริเวณซอยรัชดา 36 แยก 9-3-2 เขตจตุจักร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในวันที่จึงเป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองลาดพร้าวซึ่งเดิมมีแต่สะพานที่ใช้สัญจรทางรถยนต์เท่านั้น ไม่มีฟุตบาทให้คนเดินข้าม จะทำเป็นสะพานเหล็กจากฝั่งซอยลาดพร้าววังหิน 79 ข้ามคลองมาฝั่งซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2 สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยอาจขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่หรือใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการก่อสร้าง ทั้งนี้ หากสะพานแห่งนี้แล้วเสร็จจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนและรองรับการเชื่อมต่อท่าเรือคลองลาดพร้าวในอนาคตที่สำนักงานจราจรและขนส่งกำลังจะดำเนินการปรับปรุงท่าเรือเพื่อรองรับการเดินเรือสัญจรในคลองลาดพร้าวจำนวน 17 ท่าเรือ ระยะทาง 24.12 กม. ในอนาคตอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการในเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองลาดพร้าว ในบริเวณดังกล่าว โดยจะจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 87 วา ยาวประมาณ 300 เมตร เลียบคลองลาดพร้าว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสะพานที่ข้ามไปวัดสิริกมลवास (วัดใหม่เสนานิคม) เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร โดยจะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการก่อสร้างประมาณ 10-20 ล้านบาท

สำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักรที่ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น สำนักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจตุจักร จะมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่น กระเป๋าจักสาน จากกลุ่มชุมชนสยามเวนิสจันทระเกษม นำมาส่งเสริมด้านการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในนิทรรศการ โครงการ และช่องทางต่างๆ ของกรุงเทพมหานครต่อไป

(สกลสิทธิ์...สปส. รายงาน)

### กทม.เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยง 1 พ.ค. - 31 ส.ค.นี้

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร) ซึ่งทำการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทุกแห่ง โดยสามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย (1) สายด่วน สปสช. โทร.1330 กด 1 จากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (ทั่วประเทศ ) (2) หน่วยบริการประจำ หรือในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ ) (3) Line : @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. และ (4) Health Wallet ภายในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 64

สำหรับประชาชนที่ไม่อยู่ในข่าย 7 กลุ่มเสี่ยง หากเกิดอาการป่วยเป็นไข้หวัดและอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ให้รีบพบแพทย์ทันที โดยประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิที่หน่วยบริการประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน กทม.ยังได้วางแผนซักซ้อม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริการวัคซีนดังกล่าวให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการเว้นระยะในการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 ตามแนวทางและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรค

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคไขหวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่มีลักษณะคล้ายกันมาก ไม่สามารถแยกได้ด้วยอาการ อีกทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19 ยังมีความใกล้เคียงและทับซ้อนกันอยู่ การเข้ารับวัคซีนไขหวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลจะส่งผลให้ผู้รับวัคซีนได้ตรวจสอบสิทธิในการรับวัคซีนโควิด-19 ด้วย ดังนั้น สำนักการแพทย์ กทม.จึงมีบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อแยกประเภทของกลุ่มโรคตามอาการ และเตรียมพร้อมระบบเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 69 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยของโรค ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนที่ผลิตมาไม่นานและยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น ดังนั้น เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่แล้ว ขอให้เลี่ยงการรับวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 - 4 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและการรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน

อย่างไรก็ตามแนวทางการป้องกันโรคไขหวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดในขณะนี้คือ การดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้ง เมื่อออกจากบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างจากผู้อื่น ซึ่งหากปฏิบัติได้ครบจะช่วยป้องกันทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคไขหวัดใหญ่และโควิด-19 ได้

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

### เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 หมู่บ้านอมรชัย 4 เขตบางขุนเทียน

นายชินทร์ ศิรินาถ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา นายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางขุนเทียนได้นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว จำนวน 7 คน ไปตรวจสุขภาพเพื่อทำการขอต่อใบอนุญาตทำงาน ปรากฏว่า มีลูกจ้างติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 คน จึงได้นำลูกจ้างที่เหลืออีก 71 คน ไปตรวจเพิ่มเติมพบว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 28 คน รวมเป็น 30 คน กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนนอม ทองลิมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม เบื้องต้นทราบว่าแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการดังกล่าวส่วนใหญ่มีการเช่าห้องพักอาศัยรวมกันอยู่บริเวณ หมู่บ้านอมรชัย 4 พระรามที่ 2 ซอย 75 เขตบางขุนเทียน จึงได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม ด้วยวิธีการ SWAB แก้วผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณ หมู่บ้านอมรชัย 4 พระรามที่ 2 ซอย 75 ซึ่งได้แบ่งทีมตรวจออกเป็น 2 ทีม โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมรีย จำนวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล PMG ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ร่วมเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อได้ประมาณ 1,000 คนวัน สำหรับหมู่บ้านอมรชัย 4 คาดว่ามีผู้พักอาศัยประมาณ 1,500 - 1,700 คน คนไทยบางส่วนที่มีความพร้อมได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อและชำระค่าตรวจด้วยตนเองที่โรงพยาบาลบ้างแล้ว หากวันนี้ยังตรวจได้ไม่ครบก็จะตรวจเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้

ทั้งนี้ นอกจากการลงพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มเสี่ยงในวันนี้แล้ว กรุงเทพมหานครยังได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคจากสมาชิกในครัวเรือนของผู้ติดเชื้อพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังกับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย โดยหากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสเสี่ยงแนะนำให้กักตัวและสังเกตอาการของตนเองอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้ที่เสี่ยงต่ำหรือตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อก็ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ เลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก หากไม่สามารถเลี่ยงได้ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

**สายไหมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย**

นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ปี 2564 เขตฯ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายและแจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 25 มี.ค. 64 ณ ชุมชนหมู่บ้าน ทอส.10 และวันที่ 30 มี.ค. 64 หมู่บ้านซิลค์ วิลเลจ ซ.สายไหม 54 ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงลาย โดยการปิดภาชนะที่รองรับน้ำให้มีมิดชิด หรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง รวมถึงเก็บวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ศึกษาค้นคว้าเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2158 7366

(ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตสัมพันธวงศ์** วันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนตรอกโพธิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ชุมชนวุฒิชัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2281 3012

**เขตดุสิต** เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 27 มี.ค. 64 ณ ชุมชนปากน้ำฝ่งเหนือ และวันที่ 28 มี.ค. 64 หมู่บ้านเมืองเพชรวิลล่าและหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2424 1415 ต่อ 5474-5475

**เขตจตุจักร** วันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนเดอะสถานเจริญชัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2511 2658 หรือทาง E-mail: raksachatuchak@gmail.com

(ปชส...เขต รายงาน)

**สัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่**

นางสาวอาทิตย์ยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม “การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสุขาภิบาลในพื้นที่ โดยกำหนดลงพื้นที่จัดกิจกรรมฯ ดังนี้ วันที่ 29 มี.ค. 64 ณ ชุมชนกุศลสามัคคี และวันที่ 31 มี.ค. 64 ชุมชนตลาดน้อย เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆ บ้านและข้างในบ้านด้วยตนเอง ทั้งนี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดลูกน้ำยุงลาย หรือโลชั่นทาป้องกันยุงได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2233 0846 และ 0 2233 1224-8 ต่อ 7164-5

(ปชส...เขตสัมพันธวงศ์ รายงาน)

**ลาดกระบังจัดประชุม ศป.ปส.เขต ครั้งที่ 2/2564**

นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม.แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตลาดกระบัง (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**ห้วยขวางจัดกิจกรรม “ตลาดนัดศุกร์สุข” ประจำเดือน มี.ค. 64**

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดศุกร์สุข ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเงินทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ โดยกำหนดจัดในวันที่ 26 มี.ค. 64 เวลา 07.00-15.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ หน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตห้วยขวาง ซึ่งได้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาประหยัด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มอาชีพ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมชม ชิม ซ้อป สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โปรดสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2277 9100-3 ต่อ 7488

(ปชส...เขตห้วยขวาง รายงาน)

**ประเวศชวน “ทิวปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน “ทิวปิ่นโต สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกและกล่องโฟมในชีวิตประจำวัน ลดปริมาณขยะต้นทาง และเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่คู่สังคมไทย ในวันที่ 25 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดทุ่งเศรษฐี ถ.รามคำแหง 2 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อาหารที่นำมาใส่บาตรงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357-9

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**ลาดกระบังจัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่@ชุมชนทวีปัญญารักษ์**

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ในวันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ชุมชนทวีปัญญารักษ์ แขวงลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและลดภาวะโลกร้อน เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ได้รวบรวมขยะรีไซเคิล มาร่วมแลกไข่ในกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

(ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**พระนครเปิดอบรม อปพร. หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 26**

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 26 ประจำปี 2564 แบบไป-กลับ ในวันที่ 24-25 เม.ย. และ 1-3 พ.ค. 64 รวมระยะเวลา 5 วัน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะเป็นกำลังสนับสนุนราชการในกิจการงานของสำนักงานเขต รวมทั้งงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและอุบัติเหตุในพื้นที่ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ชายหรือหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต 4. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร ชี นักพรต นักบวช 5. มีความประพฤติดี และไม่เคยฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาก่อน 6. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร (5 วัน) ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 08.00-16.00 น. ในวันราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ เขตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 1 เม.ย. 64 สามารถตรวจสอบได้ชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2628 9063 หรือ 0 2281 8124-25, 0 2281 5370 ต่อ 6557 หรือดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สำนักงานเขตพระนคร [www.bangkok.go.th/pranakorn](http://www.bangkok.go.th/pranakorn) หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

(ปชส...เขตพระนคร รายงาน)



**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตพระนคร** เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 25 มี.ค. 64 ณ ไต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ ถ.พระอาทิตย์ วันที่ 26 มี.ค. 64 ทางเดินริมแม่น้ำ ถ.สะพานพุทธ วันที่ 27 มี.ค. 64 ถ.อัษฎางค์ ตั้งแต่สะพานผ่านพิภพลีลา ถึงสะพานช้างโรงสี วันที่ 28 มี.ค. 64 ถ.ดินสอ ทั้ง 2 ฟัน รอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ลานเสาชิงช้า และทางเท้าหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม วันที่ 29 มี.ค. 64 ตรอกสาเก และตรอกเสถียร วันที่ 30 มี.ค. 64 ถ.ราชดำเนินกลาง ฟันเหนือ และวันที่ 31 มี.ค. 64 รอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2224 3157

**เขตวังทองหลาง** วันที่ 27 มี.ค. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99 ซ.ลาดพร้าว 71 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐานอนุสรณ์ วันที่ 28 มี.ค. 64 บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 ซอยอินทราภรณ์ ซอยลาดพร้าว 80, 101 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

**เขตปทุม** เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้ วันที่ 27 มี.ค. 64 ตั้งแต่คลองรหัส ถึงคลองบางเตย บริเวณ ถ.เสรีไทย และสะพานลอย ราวสะพาน ตั้งแต่หน้าตลาดอินทราภิรักษ์ ถึง ช.นวมินทร์ 85 บริเวณ ถ.นวมินทร์ วันที่ 29 มี.ค. 64 หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สีนวล บริเวณ ถ.ประเสริฐมนูกิจ และสะพานลอย ราวสะพาน ตั้งแต่ ซ.เสรีไทย 9 ถึงตรงข้ามโรงเรียนอินวาร บริเวณ ถ.เสรีไทย วันที่ 30 มี.ค. 64 ตั้งแต่ฝั่งตรงข้าม ถ.รามอินทรา 40 แยก 8 ถึงตรงข้ามโรงเรียนสายอักษร บริเวณ ถ.รามอินทรา 40 และวันที่ 31 มี.ค. 64 สะพานลอย ราวสะพาน ตั้งแต่ ซ.ประเสริฐมนูกิจ 26 ถึงหน้าโรงเรียนคลองลำเจียก บริเวณ ถ.ประเสริฐมนูกิจ

**เขตลาดกระบัง** วันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สะพานลอยบริเวณแฟลตทหาร และสะพานลอยบริเวณหน้าหมู่บ้านพาราไดร์

**เขตยานนาวา** วันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่ บ. นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จ.ถึงวัดทองบง และเวลา 13.00-15.00 น. ตั้งแต่สถานีรถไฟ BRT วัดปริวาส ถึงคอนโดฯ ยูดีไลท์ วันที่ 26 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ลานกีฬาใต้ทางด่วนสาทร เวลา 13.00-15.00 น. ถ.สาทรประดิษฐ์ ทั้ง 2 ฟัน ตั้งแต่ ซ.สาทรประดิษฐ์ 39-57 และวันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. สะพานลอยคนข้าม ตั้งแต่แยกพระรามที่ 3 - วงแหวนฯ ถึงหน้าวัดช่องนนทรี เวลา 13.00-15.00 น. อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าชุมชนคลองขวาง

**เขตหนองแขม** ประจำเดือน มี.ค.64 ดังนี้ วันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดนัดแสงศิริ วันที่ 26 มี.ค. 64 เวลา 10.00 น. ตลาดนัดอนุเรื้อน และเวลา 15.00 น. ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม วันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ตลาดนัดวัดอุดมรังสี และเวลา 11.00 น. ตลาดศูนย์การค้านครเพชรเกษม และวันที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 10.00 น. ตลาดนัดคุณตาพลอย และเวลา 11.00 น. ตลาดนัดสี่แยกหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2421 8386

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศผึกกำลังป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตประเวศ (ศป.ปส.เขต) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเสพติด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตประเวศ โดยมี คณะผู้บริหารเขต ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ผู้แทน ปปส.กทม. ผู้แทนสถานฟื้นฟู (บ้านพิชิตใจ) ผู้แทนอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด หน่วยงานภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357-9

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**ตลิ่งชันเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย**

นายคลจจิตร เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้คลี่คลายลง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นพิเศษ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตตลิ่งชัน จึงเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 ในวันราชการปกติ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.) หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2424 1415 ต่อ 5460

----- (ปชส...เขตตลิ่งชัน รายงาน)

**พระนครเตือนผู้ปกครองแจ้งเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565**

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวว่า ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้ความว่าให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยต้องแจ้งผู้ปกครองเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และตามความในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ออกตามความพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ จึงประกาศให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงวัดราชบพิธ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงวัดบวรนิเวศ แขวงชนะสงคราม แขวงบางขุนพรหม แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงสำราญราษฎร์ แขวงเสาชิงช้า แขวงตลาดยี่หุบ แขวงบ้านพานถม และแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558 (ที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7) ไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนต่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน และใบสูติบัตร (ฉบับจริง) ไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ หากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กมีความจำเป็นอื่นใดก็ตาม ไม่สามารถไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนตามกำหนดเวลาที่กำหนดด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนตนได้ โดยต้องนำหลักฐานข้างต้นไปแสดง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการศึกษา โทร. 0 2628 9067 หรือ 0 2281 8124-25, 0 2281 5370 ต่อ 6575

----- (ปชส...เขตพระนคร รายงาน)

**ประเวศขอความร่วมมือ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอความร่วมมือและเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เจ้าของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ อาคาร และบ้านเรือนต่างๆ ในพื้นที่เขตประเวศ ร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2021) ในวันที่ 27 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละวัน เพื่อลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมี 7,000 เมืองทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกัน เขตฯ จะร่วมปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ ณ อาคารบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และ ถ.ศรีนครินทร์ ตั้งแต่คลองตาสาต ถึงแยกศรีอุตม ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่คลองศาลาลอยล่าง ถึง ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.53 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2328 8181 ต่อ 6374-5

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)